



# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

## สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิง พลอบขวัญ ระสุโสะ

ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนมายังคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางโทรทัศน์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เด็กหญิงพลอบขวัญ ระสุโสะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีพิทลุง มีปัญหาทางด้านครอบครัว ผิดหวังในการเรียน และมีข้าราชการครูในโรงเรียนได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นเหตุให้นักเรียนฆ่าตัวตาย คณะกรรมการจึงได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพิทลุง และผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปว่า จากการประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้น ได้ให้การสอดคล้อง ต้องกันว่าไม่มีส่วนในการสร้างแรงกดดันกับนักเรียนแต่อย่างใด โดยเฉพาะนางสาวจรรยา ชูเมฆ ครูที่ได้ โทรศัพท์พูดคุยกับนักเรียน ได้เสนอทางออกที่ดีให้กับนักเรียน ทราบถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของความเป็นครูที่มีความประสงค์ดี เจตนาดีกับนักเรียน โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของทางราชการและ ยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งต้นเหตุที่แท้จริงของกรณีนี้มาจากปัญหา ครอบครัวและเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งพิจารณาเห็นว่าจุดเริ่มต้นและปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว คือ เด็กหญิงพลอบขวัญ ระสุโสะ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนสตรีพิทลุง แต่ไม่สามารถมาเรียนได้เพราะปัญหาของเด็กคือ ความเป็นไปได้ยากที่จะพาผู้ปกครอง มาเซ็นรับทราบและยินยอม เขาจึงรู้สึกผิดหวัง

ภายหลังจากรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานในกำกับ โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก

๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการจัดทำมาตรการหรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการเยียวยาดูแลช่วยเหลือกับทางครอบครัวของเด็กในกรณีดังกล่าว รวมถึงมีการซักซ้อม ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกแห่ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

๓. โรงเรียนควรมีการรับฟังปัญหาของนักเรียนในสถานศึกษาของตนในเชิงลึก เมื่อมีปัญหา เกิดขึ้นกับนักเรียนจะจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การบริหารจัดการของโรงเรียน หากมีความล่าช้า จะทำให้เสียโอกาสในการดูแลนักเรียน จนอาจทำให้เกิดการสูญเสียซ้ำได้

๔. ครูต้องให้ความรักความเมตตา ความเอาใจใส่และเข้าใจนักเรียนเป็นอย่างดี รวมถึง ต้องมีความระมัดระวังในการใช้คำพูดกับนักเรียนด้วย



# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



๕. โรงเรียนสตรีพัทลุงควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน



๒. พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนายบัวจันทร์ ประสงค์สุข ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกลั่นแกล้ง โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา ประกอบด้วย

- ๑) เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๒) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒

ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานทางการศึกษาหรือพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคืนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนมีการชดเชยเยียวยาสิทธิที่สูญเสียไปในระหว่างที่ออกจากราชการรวมทั้งจ่ายเงินเดือนในการปฏิบัติราชการหลังจากมีคำสั่งรับกลับเข้ารับราชการ



ผู้แทนหน่วยงานได้ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน สรุปได้ดังนี้

๑. การไม่จ่ายเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการ เนื่องจากผู้ร้องเรียนต้องคำพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้จำคุก ๖ เดือนโดยไม่รอลงอาญา กรณีดังกล่าวต้องตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิพากษายกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีข้อยกเว้น ในข้อ ๓ ที่กำหนดว่า “ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วต่อมาได้มีการยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามคำพิพากษาของศาล หรือคำวินิจฉัยของผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้กลับเข้ารับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนให้ผู้นั้นในระหว่างที่มีได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งนั้น ดังนี้ (๑) กรณีที่มีได้กระทำความผิด หรือกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการที่มีใช้คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้จ่ายเต็มจำนวนของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับ และ (๒) กรณีได้กระทำความผิด ให้จ่ายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับตามที่รัฐมนตรีกำหนด” ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องเรียนเคยต้องคำพิพากษา



# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

## สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



ให้จำคุก โดยศาลไม่รอลงอาญา และได้รับโทษจำคุกจริงตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว หน่วยงานจึงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแก่ผู้ร้องเรียนก่อนที่จะมีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

๒. การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหม่ในข้อหาเดิม เนื่องจากตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ศาลได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระบวนการสืบสวนทางวินัย ทำผิดขั้นตอน ดังนั้น เมื่อมีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหม่ในข้อหาเดิม

ภายหลังจากที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลคำชี้แจงและข้อคิดเห็นจากผู้มาชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตหรือความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้



๑. หน่วยงานทางการศึกษา ควรพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่ผู้ร้องเรียนในช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุก ๖ เดือน โดยไม่รอลงอาญา ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้ร้องเรียนพึงได้รับหรือพึงมีพึงได้

๒. การจ่ายเงินเดือน หรือการพิจารณาออกคำสั่งไล่ออกจากราชการ รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยใหม่ ตามข้อหาเดิม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณสมบัติของการรับราชการ กรณีต้องคำพิพากษาให้จำคุก โดยไม่รอลงอาญา อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา